



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก
เรื่อง สรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือการจ้าง เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ และกรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิกโครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ให้รายงานไว้ด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับดังกล่าว และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงขอประกาศสรุปลผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามแบบ สขร. ๑ แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง	ราคากลาง	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง
๑	ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๗๓,๕๐๐.๐๐	๒๗๓,๕๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	ร้านแว่นตาแวร์ชายส์ ราคาที่เสนอ ๒๗๓,๕๐๐ บาท	ร้านแว่นตาแวร์ชายส์ ราคาที่ตกลงซื้อ ๒๗๓,๕๐๐ บาท	เป็นผู้เสนอราคาอยู่ในวงเงิน และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ประเภทดังกล่าวโดยตรง	ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ (กองประปา)